

"บีกตุ" จุฬปัญหาค่าการศึกษาไทย ชูใช้ ม.44 แก่

นำเสนอเมื่อ : 11 ก.ค. 2558

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยกล่าวถึงอุปสรรคปัญหาการศึกษาของไทยที่แก้ไขไม่ได้ ร้องอยากให้ลดเวลาเรียนเด็ก อ่างแผนงานราชการฯ อาจใช้ ม.44 จัดการ

"เวลาเรียนของนักเรียนเด็กๆ นี้ ที่มากเกินไปหรือเปล่า 8 กลุ่มวิชา นี่จำเป็นไหม? นั้นไปลดตรงไหน ค่าใช้จ่ายวันนี้ใช้เงิน 5 แสนกว่าล้าน การศึกษานี้เกือบ 1 ใน 5 ของงบประมาณทั้งประเทศ ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร งบประจำ ทำให้งบเหลือมาพัฒนาการศึกษาน้อยมาก แล้วก็คนจนเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา ช่วยเหลือไม่ถึงเงินไม่พอ งบประมาณการผลิตครู ก็ไม่ตรงความต้องการ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว และว่า

"อีกเรื่องหนึ่งคือผมให้เพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ หน้าทีพลเมืองกฎหมายเบื้องต้น ผมไม่ได้หมายความว่าให้เรียนเพิ่ม ผมให้อาจารย์ไปแทรก 4-5 วิชา ผมคงไม่เบาปัญญาขนาดนั้นมัน เดิมนี้ท่านจำไว้ซิ ปมสั่งให้ลดเวลาของเดิมให้โตมากที่สุด ให้เด็กมีเวลาว่างที่จะอยู่กับพ่อกับแม่ มีเวลาว่างที่จะเรียนรู้ตามวัย คิดบางทดลองปฏิบัติบาง อะไรบาง ไม่ใช่ท่องตำราอย่างเดียว ทำการบ้าน หหมดแล้ววันหนึ่ง ผมบอกอย่างนั้น เมื่อท่านลดตรงนั้นลงไปแล้ว นี่ท่านถึงจะเอาวิชาของผมที่ว่านี้ไปรวมกลุ่มซะ ทำไม่ต้องไปสอนอะไรกันมากมาย ไม่ใช่กฎหมายทั้งวิชา ไม่ใช่หน้าที่พลเมืองทั้งวิชา ไม่ใช่ค่านิยม 12 ประการ สอนกันเป็น 4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง ไม่ใช่หอรอกครับ เขาใจหมดด้วยนะ เพราะงั้นลดเวลาให้ได้มากที่สุด แล้วไปใช้เวลาในการคิดในการทำต่างประเทศเขาสอนในห้องแล้วเขา สอนวิธีการทำงานด้วย วันหนึ่งจบมาแล้ว มีความรู้ ทำงานไม่เป็นคิดไม่ออก นั่นแหละปัญหาของเรามีแค่นั้น ปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขระยะนี้ให้เร็วที่สุดทันทีคือหลักสูตร แปลงให้ได้เดี๋ยวนั้นนะ ไม่ใช่โง่ๆ ไปวางแผน 5 ปี 10 ปี มันจะไปทันการอะไรละครับ ก็ทำมันปีนี้แหละ เดียวผมจะกวัดขັນในเรื่องนี้นะ ทำปีนี้ นะไม่จั้นมันไม่มีผลสัมฤทธิ์อะไรในปีนี้ให้ผมจับต้องได้นะ แล้วประชาชนก็รับไม่ได้นะ

ในเรื่องของการแก้ไขโครงสร้างในการบริหารจัดการ จะ 5 แห่ง 6 แห่ง จะ 10 แห่ง (5 แห่งของกระทรวงศึกษาฯ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานปลัด ศษ. , สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เหลือแห่งเดียว โน่น สงสยาปฏิรูปอีก ถ้าอยากให้เราทำตอนนี้หรือ สงมา ผมจะมาตรา 44 ให้ จะเหลือแห่งเดียวก็เอา" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว และว่า

"ฝ่ายสังคมวิทยาก็ต้องขออนุมัติผม คณะรัฐมนตรี ครม. ให้ความเห็นชอบด้วยนะครับทุกเรื่อง เรื่องที่ผมพูดไปเมื่อคืนนี้ อย่าเพิ่งไปทำอะไรเองทั้งหมดนะครับ ทุกคนตั้งใจ ผมเขาใจแต่ต้องตรงกับสิ่งที่ผมต้องการ ผมมองในเชิงบริหาร ในเชิงปฏิบัตินะ ผลสัมฤทธิ์ แต่เอาวิชาการมาจับต้องด้วยนะ ผมก็ถามท่านทุกอันนะ แต่สิ่งที่ผมต้องการจากทุกกระทรวงวันนี้ก็คือ เร่งรัดดำเนินการให้เกิดผล รูปธรรม ภายในปี 2559 เพราะผมจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 10 ก.ค.2558